

Ngày cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam tại Einsiedeln

Ngày 03.09 một Chúa nhật cuối tuần không mưa đã khiến mọi người hớn hở lên đường từ rất sớm, giáo đoàn Thánh Antôn Quỳnh chia làm bốn nhóm khởi hành sớm nhất từ Genève 5.30 sáng, đến Vevey 6h, Lausanne 6h40 và 7h là Fribourg. Sau kinh nguyện sáng cả ba xe đã ngừng tại trạm xăng Berne-Grauholz lúc này thì vui lắm, gần hai trăm người tíu tít chào hỏi nhau vang vang, cùng ăn sáng, uống cà phê nào thì đủ món croissants, bánh mì, bánh bao, trái cây... Các chị trong bốn cộng đoàn cũng lợi dụng khoảng thời gian nghỉ này để thay áo dài, dợt lại lần cuối cách thức dâng của lễ chung, đẹp làm sao trong nắng sớm lảng vảng chút hơi sương những tà áo dài quện bay trong gió nhẹ, có lẽ mấy đấng “mày râu” luôn trân trọng những hình ảnh gợi nhiều kỷ niệm một thời xa xưa này đây. Ăn sáng xong vẫn trong bầu không khí từng bừng ai lại về xe này tiếp tục cuộc hành trình về Einsiedeln.

Lúc này trên xe Genève ngoài cha Robert Trương Hoàng Bửu lại có thêm các cha và các thầy Orsonnens lên đi chung.

Xe Vevey Lausanne cũng nhận thêm vài anh chị Fribourg đi theo, trong xe đã có cha Jean Hoàng Ngọc Thanh và thầy sáu Pierre Cương đi cùng từ đầu, thầy sáu Francis Duyệt thì trong xe Fribourg nên phần kinh sáng, chiều chúng ta cũng yên lòng là phần không thể thiếu sót.

Đến địa điểm còn sớm nên mọi người tranh thủ vào cầu nguyện, thấp nển, tham quan... Tuy đã nhiều lần được viếng nơi này nhưng mỗi lần một tâm trạng, một niềm vui, lần này đặc biệt hơn vì mang trong lòng cả một quê hương Việt Nam tan nát để dâng lên Mẹ, dâng lên Mẹ những mù loà của một xã hội đang bị bọn cầm quyền vì lợi nhuận riêng tư mà coi rẻ mạng sống con người như lời chị Lê Nhung trong phần mở đầu buổi cầu nguyện đã phát biểu, mà thật vậy ai lại không đau lòng khi thấy những tệ nạn ngày càng lan tràn, nhân cách đạo đức trong xã hội tuột dốc trầm trọng. E ngại thay cho một tương lai đen tối của Việt Nam điều này đã khiến cho hơn một ngàn người từ khắp miền đáp ứng lời mời gọi của cha tuyên úy Giuse Nguyễn Minh Văn nhất nhất đổ về Einsiedeln một địa điểm hành hương có bề dày lịch sử hơn một ngàn năm của Thụy Sĩ để cầu nguyện cho quê hương, những thao thức của chúng con những người Việt Nam xa quê dâng lên Mẹ, chúng con tin chắc chắn rằng Trái Tim Mẹ Sẽ Chiến Thắng như Mẹ đã từng chiến thắng trong hàng loạt những sự kiện sụp đổ của những ý thức hệ vô thần trên thế giới, mẹ luôn ra tay rất kịp thời để che chở và bảo vệ chúng con, phải không Mẹ?

Mọi người đến ngày một đông, chương trình đã được soạn thảo kỹ lưỡng cho cả hai trường hợp mưa và không mưa, may mắn là nắng cứ nhẹ nhẹ một chút gió cũng nhẹ nhẹ đảo quanh, cuộc rước kiệu Đức Mẹ ngoài trời sốt sáng đoàn người nối đuôi nhau đọc kinh mân côi, xen lẫn là những bài hát quen thuộc về Mẹ Maria mà chúng ta hầu như không ít thì nhiều đã thuộc lòng từ bé, có thể mới thấy giáo hội Công Giáo luôn thông công, hiệp nhất mọi người trải từ đời này qua đời kia là thế, ca đoàn Lucerne phụ trách phần thánh ca dưới sự điều khiển đầy nhiệt huyết của anh Sang đã chuyển tải những bài thánh ca rất tâm tình, rất hay cho buổi lễ.

Đoàn rước đã được đại diện Einsiedeln đón long trọng ở cửa nhà thờ và mở cửa đèn cho đoàn kiệu VN tiến vào lòng nhà thờ và cùng cử chỉ đó một tu sĩ của nhà dòng đã hân hoan chào đón cộng đồng người Việt đã chọn Einsiedeln làm nơi cầu nguyện cho quê hương xa xôi, các em trong đoàn dâng hoa đã dâng hoa kính Đức Mẹ và trong tiếng thở than buốt nhói khi nói về thảm trạng của quê hương cũng là lúc cha Tuyên Úy và các em thấp lên những ngọn nến hy vọng cho ước nguyện một

quê hương được thật sự tự do, thanh bình đúng nghĩa. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí linh thiêng, cha Tuyên Úy trong bài giảng cũng nhắc chúng ta sống theo gương mẹ Maria là phó thác như mẹ đã nói lời xin vâng vì biết đó là ý Chúa, mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường Thập Giá để an ủi Chúa mẹ là người luôn hiểu thấu mọi sự thì hà cớ chi mà chúng ta không dâng lên cho Mẹ ước muốn của chúng ta để Mẹ ban ơn và giúp sức.

Các anh chị của giáo đoàn Thánh Antôn Quỳnh cùng nhau dâng lễ vật lên Chúa một cách trang trọng trong những bộ đồ truyền thống của quê hương. Thánh lễ kết thúc lúc gần 14h anh Võ Thanh Thông đại diện ban tổ chức cảm ơn mọi ban ngành, mọi người khắp nơi đến tham dự.

Nhà thờ đẹp và luôn có du khách qua lại, nhiều người tò mò dừng lại nghe, nhìn cũng có một số ít người tham dự thánh lễ đến phút cuối cùng với cộng đoàn.

Sau lễ là phần chụp ảnh lưu niệm, và mọi người được phát phần ăn trưa sau đó, tuy đơn sơ nhưng vì vui nên thấy ngon miệng gì đâu, giáo đoàn thánh Antôn Quỳnh vì ở xa nên phải chia tay sớm để ra về với niềm quyến luyến, cảm mến cha và các anh chị đã vui vẻ tiếp đón mong có nhiều dịp hơn nữa được gặp lại và được sinh hoạt chung với nhau nữa.

Xin trân trọng cảm ơn cha Tuyên Úy, các anh chị trong ban tổ chức đã dành nhiều ưu ái cho giáo đoàn vùng Pháp.

Cả ba chuyến xe trở về lại làm một cuộc dừng chân chia tay tại Grauholz ai cũng cảm thấy hài lòng về chuyến hành hương thú vị nhưng rất ý nghĩa này, xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của cha Bê Trê, quý cha, quý thầy và quý thầy Sáu.

Xin chân thành cảm ơn anh chủ tịch Vũ Văn Khiết, chị phó Uyên Ly, chị thủ quỹ Ngọc Hạnh đã hết mình lo cho chuyến hành hương này của giáo đoàn.

PC